

**BẢN TIN**

**ĐẢNG BỘ HUYỆN SÓC SƠN**



Số 01

2024



**Tài liệu sinh hoạt chi bộ**

## **NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM 2024**

1. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định mới của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “*Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển*”; đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 154-KH/HU ngày 31/8/2023 của Huyện ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị.

3. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, chú trọng: (1) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. (2) Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; gắn với đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. (4) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả. (5) Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc nổi cộm, phức tạp còn tồn tại theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. (6) Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết của Huyện ủy về phát triển KT-XH.

- Hoàn thành quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn; quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn...

- Hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh, đầu tư các dự án, ưu tiên các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các dự án hạ tầng giao thông...

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai, TTXD, GPMB trên địa bàn. Từng bước xử lý triệt để các vi phạm tồn tại, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng khung.

- Thực hiện đồng bộ phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo, không có hộ tái nghèo.

- Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương.

5. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

## **SINH HOẠT CHI BỘ**

### **NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG THÁNG 01/2024**

1. Chỉ đạo, tổ chức tổng kết, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và quý I, tháng 1/2024.

2. Tập trung chỉ đạo và hoàn thành công tác quán triệt, triển khai, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

3. Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân, phòng chống dịch, bệnh cho người và gia súc, gia cầm. Hoàn thành giải ngân các dự án xây dựng cơ bản năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

4. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

5. Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, chào năm mới 2024.

## QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Ngày 17/11/2023, Ban TV Huyện ủy Sóc Sơn ban hành Quy định số 2959-QĐ/HU về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức cơ sở đảng (TCCSD) trực thuộc Huyện ủy. Quy định gồm những nội dung chính sau:

### **1. Về tiêu chí đánh giá:**

*1.1. Các tiêu chí về xây dựng tập thể, bao gồm:*

(1) Kết quả lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

(2) Kết quả lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

(3) Kết quả lãnh đạo công tác xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

*1.2. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào việc ban hành nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch triển khai; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.*

*1.3. Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm trước, nghiêm túc đánh giá mức độ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp ủy và BTV Huyện ủy chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước; những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.*

**2. Về tiêu chí xếp loại chất lượng:** Đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSD hàng năm theo các mức tiêu chuẩn sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, đối với mỗi tiêu chuẩn đều có những nội dung quy định cụ thể.

**3. Về phương pháp đánh giá, xếp loại:** Việc thực hiện đánh giá, xếp loại đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hàng năm theo thang điểm **100**, trong đó: 90 điểm đánh giá kết quả thực hiện 03 nội dung chính và 10 điểm thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, có tính đến điểm trừ tùy theo mức độ hạn chế, vi phạm được nêu trong nội dung đánh giá. Đây được coi là điểm nhân, đánh giá mang tính chất định lượng và sát với từng loại hình TCCSĐ, đảm bảo khách quan, khoa học.

Quy định cũng nêu rõ thẩm quyền và quy trình đánh giá. Theo đó, BTV Huyện ủy quyết định xếp loại chất lượng các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy hàng năm theo quy trình 03 bước: *Bước 1*, tự đánh giá. *Bước 2*, thẩm định và đề xuất mức xếp loại. *Bước 3*, BTV Huyện ủy quyết định xếp loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Đối với trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện đánh giá TCCSĐ, Quy định nêu rõ trách nhiệm của BTV Huyện ủy trong chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy gắn với kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu. Trách nhiệm của HĐND, UBND; các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện trong xây dựng tiêu chí, nội dung đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp dưới thực chất, sát với kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Trách nhiệm của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc nghiêm túc triển khai thực hiện việc tự đánh giá, đề xuất xếp loại đảm bảo theo tiêu chí chất lượng và tiến độ theo quy định.

Quy định 2959-QĐ/HU có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quy định số 2210-QĐ/HU ngày 19/01/2023 của Ban TV Huyện ủy; được triển khai thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo./.

**Đoàn Mạnh tổng hợp**

## **ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM “SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ”**

*Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn vừa có công văn gửi các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các chi, đảng bộ trực thuộc về việc đẩy mạnh ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.*

Thời gian qua, huyện Sóc Sơn tích cực triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu của BTV Thành ủy Hà Nội. Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã hoàn thành cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Việc thông tin sinh hoạt chi bộ trên phần mềm được thực hiện thường xuyên và đi vào nề nếp, bước đầu mang lại nhiều tiện ích, giúp chi ủy, chi bộ điều hành cuộc họp khoa học, kịp thời, tiết kiệm thời gian. Tổ biên tập tin, bài thường xuyên đăng tải các thông tin về hoạt động của hệ thống chính trị huyện, đăng tải các văn bản trên phần mềm, kịp thời cung cấp các thông tin cho đảng viên trong toàn huyện.

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại một số chi, đảng bộ còn chậm, ứng dụng phần mềm trong sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu (phần nâng cao). Việc thông tin sinh hoạt tại nhiều chi bộ còn hình thức; việc đăng tin, bài trên phần mềm mới chỉ dừng ở cấp huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc chưa thực hiện thường xuyên. Riêng việc đăng tải các văn kiện, tài liệu của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các văn bản chuyên môn của các đơn vị và các cấp ủy để tổ chức đảng và đảng viên tham khảo, tra cứu chưa được chú trọng.

Để tiếp tục triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, BTV Huyện ủy yêu cầu: Tổ biên tập tin, bài trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” thường

xuyên, kịp thời đăng tải tin, bài về các hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền huyện. Định kỳ giao ban đánh giá kết quả, nhiệm vụ thành viên Tổ biên tập.

HĐND, UBND huyện, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc cung cấp, đưa các tài liệu chỉ đạo, điều hành, nghiệp vụ lên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Giao Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện là đầu mối tập hợp, thẩm định và chuyển các văn bản phát hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về Ban Tổ chức Huyện ủy để kịp thời đăng tải lên phần mềm.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các kênh thông tin về ứng dụng 02 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, đặc biệt là kết quả triển khai 02 phần mềm. Tiếp tục thực hiện đăng tải “Bản tin Đảng bộ huyện Sóc Sơn” hàng tháng lên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và Cổng thông tin điện tử của huyện. Từ năm 2024, dừng in “Bản tin Đảng bộ huyện Sóc Sơn”.

Các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai tốt việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào các kỳ sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng cần được thông tin chi tiết hơn trên phần mềm. Thực hiện tốt việc đăng tin, bài, Bản tin Đảng bộ trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” theo phân cấp, đặc biệt quan tâm việc kiểm duyệt thông tin đưa lên phần mềm. Công tác đăng tin, bài cần được thực hiện thường xuyên, phản ánh kịp thời, chính xác các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị./.

**Ngọc Huân tổng hợp**

## **KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC CỤU CHIẾN BINH HUYỆN NĂM 2023**

*Huyện Sóc Sơn hiện có 31 hội cơ sở, 194 chi hội với 14.373 hội viên cứu chiến binh. Năm 2023, Hội Cứu chiến binh huyện tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo, phối hợp đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, Thủ đô, đất nước.*

**Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:** Tổ chức cho cán bộ, hội viên là đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy Đảng các cấp và các cấp hội. Gần 1.000 hội viên tham gia hưởng ứng cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023”. Các cơ sở hội lựa chọn gửi về Thường trực Huyện hội 315 bài. Phối hợp tổ chức 92 buổi thông tin thời sự với 20.835 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Chỉ đạo vận động hội viên và gia đình tích cực ủng hộ, đóng góp đạt và vượt chỉ tiêu các loại quỹ như: quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”... Phối hợp xây dựng mô hình dân vận khéo, điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng lớn. Toàn huyện có 28 mô hình. Trong đó, 02 mô hình cấp huyện “**Một là: Tổ chăm sóc sức khỏe hội viên CCB; Hai là: Hội CCB chủ động tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền**”. Làm tốt công tác thăm, tặng quà, động viên 243 thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 48.600.000 đồng.

**Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, xây nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa:** Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội khai thác nguồn vốn vay tạo nhiều việc làm cho hội viên, con em hội viên và lao động địa phương với 62 tổ vay vốn, dư nợ trên 106 tỷ đồng. Các đơn vị vận động 100% cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ quỹ Đề án 03 của Thành Hội thu được



146.020.000 đồng; hỗ trợ xây xây mới 03 nhà với số tiền 120 triệu đồng; tặng 01 con bò sinh sản trị giá 18 triệu đồng; nộp Thành Hội 61.570.000 đồng.

**Công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh:** Huyện Hội chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, Nhân dân; chú trọng tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm tư tưởng lệch lạc, sai trái; giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Bổ sung, kiện toàn 13 đồng chí ủy viên BCH cấp cơ sở, 16 đồng chí cán bộ chi hội. Công tác phát triển hội viên được các cấp hội quan tâm; rà soát, xét duyệt và kết nạp 223 cựu chiến binh vào Hội, đạt 110,95% kế hoạch. Tuyên truyền vận động 216 đồng chí cựu quân nhân tham gia sinh hoạt CLB Cựu quân nhân; phối hợp thành lập 01 CLB Cựu quân nhân (Bắc Vọng); nâng số CLB hiện nay lên 88.

**Công tác kiểm tra giám sát:** Ban kiểm tra các cấp xây dựng, triển khai đầy đủ kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Huyện hội kiểm tra 12 cơ sở, giám sát 26 Hội cơ sở. Các cơ sở kiểm tra 94 chi hội, 795 cá nhân.

Năm 2023, hội CCB các xã, thị trấn, Khối 487 đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2023, 14.157 đồng chí hội viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu = 98,5% tổng số hội viên, trong đó 3.594 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ = 25%. 08 tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

**Đỗ Thị Thu Nga tổng hợp**

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2024

*Vụ Xuân 2024 được xác định là vụ chính trong năm. Tổng diện tích gieo trồng 10.460 ha (8.920 ha lúa; 1.540 ha cây công nghiệp, cây rau màu và cây trồng khác, gồm: lạc 375 ha, rau các loại 435 ha, ngô 220 ha, khoai lang 40 ha, đỗ các loại 80 ha, cây khác 280 ha).*

Huyện chủ trương đảm bảo thời vụ, tập trung cây trà lúa Xuân muộn là chủ yếu (trên 99% diện tích), gieo mạ từ ngày 09/01-19/01/2024, phân đầu hoàn thành gieo cấy lúa Xuân từ ngày 02-14/02/2024; trà Xuân muộn gieo mạ từ ngày 24/01-04/02/2024, cấy từ ngày 14-28/02/2024, muộn nhất trước ngày 05/03/2024; cây lạc gieo trồng đến cuối tháng 02; cây đậu tương gieo trồng đến trước ngày 20/3; cây ngô gieo trồng đến trước ngày 29/02; rau cải các loại gieo trồng đến trước ngày 30/3/2024.

Mở rộng diện tích gieo sạ lúa thẳng hàng bằng công cụ kéo tay, áp dụng kỹ thuật gieo cấy cải tiến theo phương pháp SRI, che phủ nilon cho mạ, cấy mạ non, xúc mạ để hạn chế tổn thương rễ; tiếp tục mở rộng diện tích các giống lúa mới, chất lượng, giống lúa Japonica (hạt tròn); mở rộng diện tích sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn, chè và cây ăn quả VietGap, dược liệu an toàn... Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở những vùng thiếu nước, cao hạn, vùng cây lúa không đảm bảo, các xã sử dụng nguồn nước tưới từ các hồ đập. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân từng bước ứng dụng và mở rộng diện tích phun phòng trừ sâu bệnh bằng thiết bị bay không người lái. Hỗ trợ Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các giống tiến bộ vào sản xuất. Chủ động xây dựng các phương án chống rét, chống hạn, phòng trừ sâu bệnh hại.

Các xã phát động chiến dịch nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất. Các đơn vị thủy nông, các trạm tổ chức bơm tưới theo nhu cầu, giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. Những xã sử dụng nguồn nước từ sông Hồng có kế hoạch lấy nước vào những đợt xả nước. Cày ải sớm để phơi đất, làm dầm, làm ải kỹ trước khi cấy. Việc gieo mạ chú trọng che phủ nilon, có kế hoạch gieo mạ dự phòng tỉ lệ từ 05-10% bằng các giống lúa ngắn ngày.

Thực hiện cơ cấu giống lúa phù hợp. Giống lúa Khang Dân gieo trồng 12-14% diện tích trên chân đất vằn, vằn cao. Giống lúa chất lượng

và lúa lai (HDT10, TBR225, QR15, VNR20, J02, J01...) 84-86% cấy trên đất vùn và vùn thấp, không khuyến khích cấy lúa nếp ở vụ Xuân để tránh rét và bệnh đạo ôn hại lúa. Các giống đậu tương: DT84, DT51, DT22, DT26, DT 2008; giống ngô lai F1 năng suất cao ngắn ngày: NK6654, NK66, NK4300, LVN4, VS36, các giống ngô ngọt suger 75, Sakita, TN801, TN11S... và các giống ngô nếp HN86, HN88, ngô rau Pacficll6, LVN23; lạc giống L14, L18, MD7, MD9, L23, 1B25...

**Thảo Trần tổng hợp**

## **NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH NĂM 2023 CỦA HUYỆN SÓC SƠN**

Kinh tế phục hồi và phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 22.035 tỷ đồng tăng 8,66% so với năm trước. Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,46%; dịch vụ tăng 12,75%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71,3 triệu đồng/người/năm. Thành lập mới 559 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã. Thành lập Hội Doanh nghiệp Sóc Sơn, tạo môi trường, điều kiện hoạt động thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Năm 2023, có thêm 08 xã hoàn thành NTM nâng cao và 03 xã hoàn thành NTM kiểu mẫu; 36 sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện có 125 sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023 ước đạt 1.440,5 tỷ đồng, bằng 111% so với dự toán TP và huyện giao, bằng 113% so với năm trước. Tổng chi NS huyện năm 2023 ước đạt: 2.745,457 tỷ đồng, bằng 113% dự toán giao đầu năm và 97% so với dự toán điều chỉnh trong năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.968,906 tỷ đồng, bằng 95,31% kế hoạch TP giao, 94,57% kế hoạch huyện giao (*bằng 97,19% kế hoạch vốn thực có để giải ngân*) và bằng 171,4% năm 2022, đã hoàn thành bàn giao 85 dự án, trong đó có 14 dự án trường học (162 phòng học), 36,4km đường giao thông, 17,8km kênh mương; xây mới, sửa chữa 34 nhà văn hóa, 2 trạm y tế, tu bổ 4 di tích...

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; quản lý phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực; quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng được quan tâm. Năm 2023 đã cấp nước sạch cho 7.500 hộ nâng tổng số hộ lên 33.500 hộ, đạt 42% (*tăng 12%*

so với năm 2022). Công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường được chỉ đạo quyết liệt, cấp 340 GCN QSD đất (bằng 252% so với năm 2022); kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm 219/249 trường hợp đạt 88% số vụ vi phạm đất đai, xây dựng phát sinh trong năm 2023, xử lý 223 vụ vi phạm từ năm 2022 trở về trước. Hoàn thành GPMB 29 dự án với diện tích 149,92 ha (vượt 29,5% so với năm 2022).

Công tác văn hóa - xã hội được thực hiện tốt. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%, thôn làng văn hóa đạt 2,8%, tổ dân phố văn hóa đạt 100% - vượt cao so với chỉ tiêu giao. Giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, điểm thi tuyển sinh THPT đứng 17/30 quận huyện, có thêm 21 trường chuẩn quốc gia công nhận mới, 07 trường được công nhận lại (tổng số có 88/99 trường, đạt tỷ lệ 88,9%). Các chính sách an sinh xã hội được tăng cường, xây mới 38 nhà, tu sửa 07 nhà hộ nghèo, giảm 258/290 hộ nghèo (vượt 296,5% kế hoạch), giảm 735/1.453 hộ cận nghèo. Tỷ lệ BHYT đạt 93,5%, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 43%, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39% - vượt chỉ tiêu được giao.

Tình hình an ninh chính trị ổn định vững chắc, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn được tăng cường. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được chỉ đạo quyết liệt (giảm 10% số vụ phạm tội, 8,6% số vụ phạm pháp hình sự; điều tra, khám phá 87,8% số vụ án và 100% số vụ trọng án). Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được quan tâm chỉ đạo. Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ thường xuyên, cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, nhất là trong luân chuyển, điều động cán bộ, thí điểm thi tuyển các chức danh cán bộ các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, trường học./.

**Thảo Trần tổng hợp**

## **SÓC SƠN CÓ 08 XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, KIỂU MẪU**

*Trong 02 ngày 07 và 8/12, Đoàn thẩm định NTM thành phố Hà Nội đã tiến hành thẩm định kết quả XD NTM nâng cao tại 05 xã và NTM kiểu mẫu tại 03 xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn.*

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, Đoàn thẩm định của Thành phố đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của huyện Sóc Sơn và các xã trong quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Đặc biệt, các địa phương đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn mới ngày một khởi sắc.

### ***Đối với các xã xây dựng NTM nâng cao***

Đoàn thẩm định Thành phố đánh giá, 02 xã Phú Minh và Phú Cường vẫn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và bổ sung số liệu, minh chứng để tổng hợp, đánh giá một cách đầy đủ. Đối với xã Phú Minh, cần quan tâm đến chỉ tiêu về xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn, đường điện. Đối với xã Phú Cường, cần chỉnh lại hồ sơ, bổ sung số liệu liên quan đến tỷ lệ sử dụng nước sạch, đầu tư hệ thống giao thông nội đồng, nâng cao tỷ lệ hỏa táng...

Tại các xã Nam Sơn, Xuân Giang, Quang Tiến, Đoàn thẩm định đánh giá, các địa phương đã chuẩn bị hồ sơ rất chu đáo, đầy đủ, khoa học. Tuy nhiên, đối với những tiêu chí cần đầu tư kinh phí để đạt chuẩn theo quy định như: Hạ tầng thương mại nông thôn, tỷ lệ sử dụng nước sạch, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa... các xã cần huy động nguồn vốn để hoàn thiện tiêu chí nâng cao theo quy định. Đặc biệt, đối với những tiêu chí bị trừ điểm, các xã cần lưu ý để hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục nâng cao đạt chuẩn.

Sau khi kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ minh chứng các xã cung cấp, Đoàn thẩm định thống nhất chấm điểm NTM nâng cao các xã như sau: Phú Minh đạt 97,2 điểm; Phú Cường đạt 96,2 điểm; Nam Sơn đạt 95,95 điểm; Xuân Giang đạt 95,65 điểm và Quang Tiến đạt 96,3 điểm.

### ***Đối với các xã xây dựng NTM kiểu mẫu***

Đối với xã Đức Hòa, đăng ký tiêu chí y tế để xây dựng NTM kiểu mẫu, qua kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ, thành viên Đoàn thẩm định chấm điểm tiêu chí này đạt 100 điểm.

Tại xã Phù Lỗ, đăng ký 06 tiêu chí kiểu mẫu là: An ninh trật tự, môi trường, sản xuất, y tế, văn hóa, chuyển đổi số. Sau khi kiểm tra, đánh giá, Đoàn thẩm định chấm điểm 04 lĩnh vực: lĩnh vực môi trường đạt 98,5 điểm; sản xuất 99,8 điểm, văn hóa 96 điểm; y tế 100 điểm. Còn 02 lĩnh vực chưa đủ điều kiện để đánh giá.

Đối với xã Phù Linh, sau khi kiểm tra thực tế, rà soát hồ sơ, Đoàn thẩm định đánh giá các tiêu chí NTM nâng cao, xã Phù Linh tiếp tục duy trì tốt, đạt 96,75 điểm; đối với NTM kiểu mẫu ở lĩnh vực y tế đạt 98 điểm, lĩnh vực ANTT đạt 93 điểm. Ngoài ra, Đoàn thẩm định gợi ý xã Phù Linh bổ sung lĩnh vực du lịch để xây dựng kiểu mẫu và đề nghị huyện Sóc Sơn hỗ trợ xã hoàn thiện hồ sơ lĩnh vực này để trình UBND thành phố công nhận xã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu đối với 3 lĩnh vực: Y tế, ANTT, du lịch và thôn Cộng Hòa đạt chuẩn thôn thông minh.

Đoàn thẩm định NTM đề nghị các xã Đức Hòa, Phù Lỗ, Phù Linh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng NTM kiểu mẫu; các xã Phú Minh, Phú Cường, Nam Sơn, Xuân Giang, Quang Tiến hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao để Văn phòng NTM Thành phố trình UBND Thành phố Hà Nội xét công nhận. Như vậy, năm 2023 huyện Sóc Sơn có 05 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao và 03 xã đạt NTM kiểu mẫu./.

**Ngọc Huân**

## **29 DỰ ÁN HOÀN THÀNH 100% CÔNG TÁC GPMB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

*Từ đầu năm đến ngày 10/12/2023, toàn huyện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 29 dự án, trong đó, Ban QLDA ĐTXD huyện (11 dự án), Trung tâm PTQĐ huyện (17 dự án), các chủ đầu tư khác (01 dự án) với diện tích thu hồi đất GPMB đạt 149,92 ha, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 786 tỷ đồng.*

Trong 29 dự án hoàn thành 100% công tác GPMB nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhiều năm như: Dự án đầu tư xây dựng Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II, Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Đa Hội, Dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất xen kẹt, cát xén nằm ngoài ranh giới dự án đầu tư Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn... 06 dự án xây dựng trụ sở Công an xã (Minh Trí, Hiền Ninh, Bắc Sơn, Mai Đình, Minh Phú, Quang Tiến) mới được đưa vào Kế hoạch GPMB bổ sung trong năm 2023 đã hoàn thành công tác GPMB, bàn giao đất cho Công an Thành phố Hà Nội (Chủ đầu tư).

Trong số các dự án hoàn thành 100% công tác GPMB, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn là dự án trọng điểm quốc gia. Đến tháng 6/2023, kết quả GPMB dự án này đạt 98%, vượt kế hoạch Thành phố giao và đã hoàn thành 100% công tác GPMB với diện tích đất thu hồi 48,23ha, số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB 252 tỷ đồng.

Nhiều dự án được kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất Thành phố cơ chế đặc thù về chính sách, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân có đất trong phạm vi GPMB dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB như: Dự án XD đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, Dự án cải tạo cầu yếu và kết nối trên các quốc lộ (giai

đoạn 1) sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc trên địa bàn TP Hà Nội (Cầu Đa Phúc - huyện Sóc Sơn)...

Bên cạnh 29 dự án hoàn thành 100% công tác GPMB, hiện 15 dự án có tiến độ hoàn thành > 70% kế hoạch, 25 dự án có tiến độ hoàn thành < 70% kế hoạch, 07 dự án không có khả năng thực hiện GPMB đã đăng ký kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2023 hoàn thành thêm 24 dự án với kết quả GPMB đạt 180 ha (vượt 60% so với năm 2022)/.

**Thu Nga tổng hợp**

## **SÓC SƠN, KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2023**

*Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện, công tác giảm nghèo huyện Sóc Sơn đạt được kết quả quan trọng, vượt chỉ tiêu Thành phố giao và chỉ tiêu huyện đề ra.*

### **1. Kết quả chủ yếu năm 2023**

**1.1. Chỉ tiêu được giao:** Năm 2023, Thành phố giao cho huyện giảm 87/290 hộ nghèo (huyện đề ra giảm 245 hộ).

**1.2. Công tác rà soát thu thập thông tin:** Trong 290 hộ nghèo có 72 hộ thiếu hụt về nhà ở; 51 hộ thiếu nhà tiêu hợp vệ sinh; 88 hộ thiếu thiết bị phương tiện viễn thông và hầu hết các hộ nghèo việc làm không ổn định...

### **1.3. Một số kết quả cụ thể**

- **Hỗ trợ sửa, xây nhà cho hộ nghèo:** Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 906.560.414 đồng; 38 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” huyện ủng hộ xây 23 nhà, số tiền 940 triệu đồng, Thành phố hỗ trợ xây 15 nhà, số tiền 750 triệu đồng. Hội Nông dân huyện hỗ trợ xây mới 02 hộ, số tiền 80 triệu đồng. Hội Những người con quê hương Sóc Sơn phối hợp xây mới 05 nhà, sửa chữa 01 nhà, số tiền 327 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 03 hộ nghèo, số tiền 200 triệu đồng. Hội Hành nghề Y dược tư nhân hỗ trợ xây mới 01 nhà, số tiền 185 triệu đồng. Các xã đã trích



“ Quỹ vì người nghèo” và huy động nguồn xã hội hoá hỗ trợ 06 hộ nghèo xây nhà, số kinh phí từ 30 - 50 triệu đồng/nhà...

- *Hỗ trợ vay vốn*: Ngân hàng CSXH Sóc Sơn giải ngân 229,759 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên hơn 666 tỷ đồng. Ngoài ra Ngân hàng NN&PTNT cho 261 doanh nghiệp vay mở rộng quy mô sản xuất 11.650 hộ vay SXKD, số tiền 5.248 tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

- *Chính sách an sinh xã hội*: Gia hạn miễn phí 3.487 thẻ BHYT; cấp 756 thẻ BHYT, số tiền 676.746.100 đồng; chi hỗ trợ chính sách 255 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, số tiền 5.986.000.000 đồng. Chi hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho 496 trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông là thành viên hộ nghèo được công nhận thoát nghèo, số tiền 415.600.000đ. Hỗ trợ tiền điện 290 hộ nghèo, số tiền 191.400.000 đồng. Tặng quà Tết Quý Mão, Tết Trung thu, số tiền 589.900.000 đồng.

- *Hỗ trợ thiếu hụt các tiêu chí nghèo*: Hỗ trợ bò, UB MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 09 con, trị giá 162 triệu đồng; Thành phố hỗ trợ 05 con, số tiền 100 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 05 con, số tiền 60 triệu đồng... Các xã hỗ trợ vật nuôi cho các hộ nghèo trị giá 28 triệu đồng.

- *Đào tạo nghề, giải quyết việc làm*: Phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền, thông tin về nhu cầu thị trường lao động của các doanh nghiệp, giúp người lao động tiếp cận thông tin. Sàn giao dịch việc làm Sóc Sơn tổ chức 241 phiên giao dịch kết nối online cho 8.584 người lao động, với sự tham gia của 462 doanh nghiệp, tư vấn và tuyển dụng 1.189 lao động cho các doanh nghiệp. Các trường liên kết dạy nghề và Trung tâm GDNN-GDTT tuyên 23 lớp với 1.071 học viên, trong đó có 34 em là con các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia học tập...

- *Kết quả giảm nghèo*: Toàn huyện giảm 258 hộ, vượt chỉ tiêu thành phố giao và huyện đặt ra. Đặc biệt trong năm, huyện không có hộ tái nghèo.

**2. Giải pháp chủ yếu năm 2024:** Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ, các ngành đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giảm nghèo. Thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chính sách hỗ trợ người nghèo để họ vươn lên thoát nghèo; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo. Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế giúp đỡ lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm để ổn định cuộc sống... Năm 2024, thành phố giao chỉ tiêu giảm 20/32 hộ nghèo, huyện phấn đấu giảm từ 25-27 hộ./.

**Phú Nguyễn tổng hợp**

## **ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ VÀ TỔNG KIỂM TRA NHÂN KHẨU TẠM TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

*Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-CATP-PC06 ngày 22/11/2023 của Công an Thành phố về tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 326 /KH-CASS-QLHC ngày 27/11/2023 để triển khai, thực hiện.*

Các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khai báo tạm trú người nước ngoài, thông báo lưu trú người Việt Nam đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Đảm bảo 100% khách lưu trú được khai báo tạm trú, thông báo lưu trú theo quy định; hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú để thực hiện khai báo lưu trú và kịp thời phát hiện những trường hợp nghi vấn; 100% thông tin về hộ, nhân khẩu tạm trú trên địa bàn được cập nhật kịp thời di biến động liên quan vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”.

Chỉ huy đồn công an, công an các xã, thị trấn chủ trì phối hợp Tổ công tác Đề án 06, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trực tiếp đến từng hộ gia đình, các cơ sở có người tạm trú theo phương châm **đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu** hướng dẫn, đề nghị công dân xuất trình các

giấy tờ. Trên cơ sở thực tế kiểm tra thống kê hộ, nhân khẩu không cư trú tại nơi đăng ký thường trú tiến hành đối soát tài liệu công dân đang sử dụng với thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó củng cố, cập nhật, bổ sung thiết lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Trong quá trình rà soát, tiến hành thu thập ngay phiếu DC01 đối với những nhân khẩu chưa được thu thập thông tin và hướng dẫn công dân thực hiện điều chỉnh thông tin đối với những trường hợp có sự sai lệch hoặc thay đổi. Tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp phối hợp lực lượng công an rà soát để cập nhật liên tục biến động dân cư, thực hiện các nghiệp vụ cư trú đảm bảo yêu cầu của ngành.

Quá trình tổng rà soát nhân khẩu tạm trú nếu phát hiện trường hợp công dân không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì hướng dẫn công dân khai báo nơi ở hiện tại theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú năm 2020. Quá trình tiếp nhận, xác thực thông tin khai báo tạm trú, lưu trú của người nước ngoài, tiến hành nhắc nhở, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú để thực hiện khai báo lưu trú và kịp thời phát hiện những trường hợp nghi vấn có biểu hiện hoạt động phạm tội, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thời gian thực hiện: **Giai đoạn 1** (từ ngày 01 - 31/12/2023): Các đơn vị đồng loạt ra quân tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020, các quy định của Công an Thành phố, Công an huyện về công tác tiếp nhận, khai báo tạm trú của người nước ngoài; công tác hướng dẫn công dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chủ động, tự giác thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo quy định. **Giai đoạn 2** (từ ngày 01/01 - 29/02/2024): Tổ chức rà soát, kiểm đếm số nhân khẩu tạm trú trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện đăng ký tạm trú của công dân, cơ sở kinh doanh lưu trú (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài được quản lý theo chức năng của công an xã, thị trấn). **Giai đoạn 3** (từ ngày 01/3 - 30/4/2024). Công an huyện và Công an Thành phố sẽ tổ chức phúc tra kết quả thực hiện của các đơn vị./.

**Ngọc Huân tổng hợp**

## **NHÂN RỘNG MÔ HÌNH “CAMERA AN NINH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

*Thực hiện chủ trương “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO trong tình hình mới”. Từ tháng 7/2022 đến nay, huyện Sóc Sơn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn.*

Với mục tiêu tăng cường văn minh và đảm bảo an ninh trật tự; phát huy tối đa ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh của Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự; góp phần xây dựng thể trận an ninh vững chắc từ cơ sở... Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện nhiều biện pháp: Vận động xã hội hóa trong Nhân dân lắp đặt hệ thống camera tại các trục đường chính tổ dân phố, thôn, xóm; xây dựng đường làng, ngõ xóm “Văn minh - an toàn - hiện đại”; đề ra chỉ tiêu phấn đấu đối với xã NTM cao, kiểu mẫu lắp đặt 100%, các xã còn lại phấn đấu lắp 50% tại các trục đường chính thôn, xóm.

Sau hơn một năm triển khai, với tính năng vượt trội ứng dụng khoa học, công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mô hình “Camera an ninh” phát triển nhanh chóng. Đến nay, huyện Sóc Sơn có 14 xã thực hiện xây dựng mô hình với 513 camera được lắp đặt kết nối với trung tâm đặt tại trụ sở các xã: Phú Cường (64 mắt), Phù Linh (13 mắt), Phù Lỗ (20 mắt), Đức Hòa (03 mắt), Việt Long (21 mắt), Xuân Giang (36 mắt), Tân Minh (86 mắt), Nam Sơn (13 mắt), Quang Tiến (60 mắt), Trung Giã (06 mắt), Tiên Dược (60 mắt), Thị trấn Sóc Sơn (15 mắt), Phú Minh (37 mắt), Tân Dân (15 mắt), Hiền Ninh (30 mắt), Mai Đình (34 mắt). Ngoài ra, các xã, thị trấn đã vận động được 604 camera của các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp cam kết cung cấp thông tin, quyền truy cập khai thác, sử dụng hình ảnh...

Qua đánh giá bước đầu triển khai, mô hình “Camera an ninh” tại các xã, thị trấn là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Hệ thống camera là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an. Giúp công an quản lý, giám sát tốt địa bàn, điều tra khám phá nhanh, kịp thời các vụ án, các vụ việc vi phạm pháp luật. Từ các hình ảnh ghi lại giúp công an thu thập nội dung, diễn biến các vụ việc làm căn cứ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Mô hình “Camera an ninh” đã có tác dụng tốt trong việc răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội. Một số loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh giúp lực lượng công an nhanh chóng trích xuất hình ảnh, truy vết các đối tượng phạm tội, kịp thời điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng. Tiêu biểu như: Điều tra, xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí vi phạm trật tự công cộng, giao thông tại xã Phú Cường; giải quyết đơn thư công dân trình báo bị đối tượng lạ đánh gây thương tích tại xã Phù Lỗ; làm rõ đối tượng theo tin báo của Nhân dân về việc gây rối của 03 đối tượng tại thôn Phù Mã - Phù Linh; trộm cắp cây cảnh ở xã Tân Minh...

Với những hiệu quả của mô hình, thời gian tới Công an huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai hệ thống camera an ninh, giám sát tại các xã còn lại, tiến tới bao phủ toàn huyện. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản trị xã hội của lực lượng công an, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện./.

**Bùi Hạnh tổng hợp**

**TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG  
NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM**  
(tiếp theo số tháng 12.2023)

*Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, nhà quân sự thiên tài của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam là tài sản vô giá của Đảng ta, dân tộc ta và Nhân dân ta.*

Trong Bản tin đảng bộ huyện tháng 12/2023 đã giới thiệu phần 01 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam. Bản tin tháng 01.2024 tiếp tục giới thiệu phần 02 - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới.

**II. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới**

Thấm nhuần và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã và đang tích cực, chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân *bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa*, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Một số giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện:

*Thứ nhất, nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ củng cố quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN:* Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đùng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò trọng yếu, thường xuyên của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh

quốc gia; nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, lo “*giữ nước từ khi nước chưa nguy*”.

*Thứ hai, tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược về quốc phòng, an ninh:* Chủ động triển khai các hoạt động nắm, dự báo tình hình từ xa. Nắm chắc các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực chống phá trong và ngoài nước; diễn biến tình hình trong nước, khu vực, quốc tế liên quan đến công cuộc củng cố quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc nắm và xử lý thông tin. Đặc biệt coi trọng nguồn thông tin từ trong quần chúng Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Công an, Quân đội, “dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng Nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được... Khi Nhân dân giúp đỡ nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít thì thành công ít. Dự báo sớm tình hình trong nước, quốc tế, các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; các tình huống và phương án xử lý để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

*Thứ ba, chủ động, tích cực ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa:* Xác định “chủ động phòng ngừa” là chính. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Có kế sách về chính trị, quân sự, an ninh, văn hóa, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo,... ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề bên trong tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về chính trị, an ninh, như tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xã hội dân sự, bất tuân dân sự... để chống phá cách mạng Việt Nam.

*Thứ tư, tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa: Xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh. Phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng. Chủ động các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống./.*

*Phú Nguyễn tổng hợp*

## THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ

### **ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊN PHONG TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG**

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã Tân Dân đã gương mẫu, tiên phong đi đầu trong phong trào GPMB nhất là dự án đường Vành đai 4, trong đó có đồng chí Vũ Xuân Định - Phó bí thư chi bộ thôn Quán Mỹ. Sinh năm 1982, là đảng viên trẻ Vũ Xuân Định được bầu tham gia cấp ủy, làm phó bí thư chi bộ (từ năm 2015 đến nay), đồng chí luôn ý thức được vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, lắng nghe và tiếp thu để tự hoàn thiện mình hơn; sống có trách nhiệm, có ý thức xây dựng Đảng, tích cực nhiệt tình tham gia các hoạt động của thôn. Từ khi có chủ trương dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, sau khi Đảng ủy - UBND xã triển khai công tác GPMB, đồng chí Định đã vận động gia đình, người thân và Nhân dân sớm đồng thuận việc thu hồi đất.



Do diện tích thu hồi đất đường Vành đai 4 có liên quan đến diện tích đất nghĩa trang Nhân dân thôn Xuân Ấp đang sử dụng và quản lý, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Sóc Sơn lên phương án mở rộng. Tuy nhiên, việc chờ thu hồi đất và bồi thường diện tích mở rộng sẽ không kịp tiến độ thi công. UBND xã chủ động vận động các hộ có diện tích mở rộng nghĩa trang tự nguyện bàn giao 240,8m<sup>2</sup> đất ruộng trước khi nhận tiền bồi thường. Là người đảng viên, cũng là thành viên của Tổ dân vận thôn, đồng chí Định đã vận động bố mẹ, vợ con thống nhất đồng ý. Gia đình đồng chí là hộ đầu tiên ký tự nguyện bàn giao đất để Nhân dân di chuyển mộ về nghĩa trang hoàn trả. Đồng chí tranh thủ vận động các hộ gia đình có con, cháu là đảng viên và người dân trong thôn liên quan đến mở rộng nghĩa trang cùng đồng thuận. Mưa dầm thấm lâu, đồng chí cùng Tổ dân vận thôn, xã vận động 12 hộ bàn giao đất ruộng để làm nghĩa trang Nhân dân với tổng diện tích 4.974,8m<sup>2</sup>. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, 567/569 ngôi mộ đã được di chuyển (còn 02 ngôi cuối năm 2023 gia đình sẽ cải táng).

Ngoài dự án đường vành đai 4, dự án đường vào Khu công nghiệp Tân Dân - Minh Trí được triển khai và hoàn thiện công tác kiểm đếm được 80% diện tích. Gia đình đồng chí Định lại trong diện thu hồi đất với gần 240m<sup>2</sup>. Nhận thấy Nhân dân trong xã sẽ được hưởng lợi ích từ dự án này, gia đình đồng chí Định một lần nữa tiên phong hưởng ứng thực hiện. Noi gương đồng chí, 149 hộ dân với 261/640 thửa, tổng diện tích 3,12/10,48 ha đã kiểm đếm xong.

Bên cạnh công tác xã hội, tháng 6/2022 đồng chí Định đã thành lập Công ty TNHH Định Hướng chuyên sản xuất cơ khí và gia công nhôm kính, công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 13 lao động với mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2023, cơ sở kinh doanh của đồng chí Định hỗ trợ xây 01 nhà dột nát cho gia đình ông Phạm Văn Mãng - thôn Thanh Nhân, xã Thanh Xuân trị giá 30 triệu đồng. Hàng năm, bản thân đồng chí và gia đình tham gia nhiệt tình công tác đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện. Nhiều năm liền đồng chí Định được Đảng ủy xã tặng giấy khen.

Câu chuyện tiên phong trong công tác GPMB của những “đảng viên đi trước” ở thôn Quán Mỹ đã trở thành “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Từ hiệu ứng tiên phong, gương mẫu của họ mà các chương trình, đề án, kế hoạch của xã đều được phổ biến và triển khai sâu rộng trong Nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Tân Dân ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

**Hồng Thắm**

## **THÔNG TIN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ**

**1. Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội:** Số 5957/QĐ-UBND, ngày 21/11/2023 thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sóc Sơn thuộc UBND huyện Sóc Sơn trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện và Trạm Khuyến nông huyện Sóc Sơn. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2025.

### **2. Quyết định của UBND huyện**

- Số 8215/QĐ-UBND, ngày 27/11/2023 bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Phấn - Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Sóc Sơn, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2023.

- Số 8286/QĐ-UBND, ngày 29/11/2023 điều động ông Đào Anh Tú - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện đến Trung tâm Quản lý Khu du lịch - Di tích Đền Sóc Sơn để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2023.

- Số 8287/QĐ-UBND, ngày 29/11/2023 điều động ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh đến Đội Quản lý TTXD đô thị huyện Sóc Sơn để bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2023.

- Số 8288/QĐ-UBND, ngày 29/11/2023 bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vương - Chuyên viên Đội Quản lý TTXD đô thị huyện Sóc Sơn

giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2023.

### **3. Quyết định của HĐND huyện**

- Số 97/QĐ-HĐND, ngày 20/11/2023 phê chuẩn ông Hoàng Đình Minh - Ủy viên Ban TV Đảng ủy xã Tiên Dược trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số 98/QĐ-HĐND, ngày 04/12/2023 phê chuẩn ông Nguyễn Tân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Tân Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

### **4. Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy**

- Số 2964-QĐ/HU, ngày 22/11/2023 chuẩn y đồng chí Quách Hồng Sơn - Đảng viên, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Sóc Sơn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số 3098-QĐ/HU, ngày 29/11/2023 chuẩn y đồng chí Bùi Thanh Hải - ĐUV, Phó Giám đốc Công ty CP Cờ Đỏ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số 3099-QĐ/HU, ngày 29/11/2023 chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Quy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số 3103-QĐ/HU, ngày 06/12/2023 chỉ định đồng chí Đào Anh Tú - Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu Du lịch - Di tích Đền Sóc Sơn tham gia Ban Chấp hành Chi bộ, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

## MỤC LỤC BẢN TIN ĐẢNG BỘ

*Số 01/2024*

### **Sinh hoạt chi bộ**

- Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo...tháng 01/2024

### **Thông tin tình hình chính trị-kinh tế, văn hoá-xã hội huyện**

- Quy định mới về đánh giá, xếp loại...
- Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm...
- Kết quả nổi bật công tác cựu chiến binh...
- Kế hoạch sản xuất vụ Xuân...
- Những kết quả chính năm 2023...
- Sóc Sơn có 08 xã...
- 29 dự án hoàn thành 100%...
- Sóc Sơn, kết quả công tác giảm nghèo...
- Đẩy mạnh công tác đăng ký tạm trú...
- Nhân rộng mô hình “Camera an ninh”...

### **Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...**

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam

### **Thông tin từ cơ sở**

- Đảng viên trẻ tiên phong...

### **Thông tin về xây dựng hệ thống chính trị huyện**

- Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội
- Quyết định của UBND huyện
- Quyết định của HĐND huyện
- Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy

## CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 2024

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể sau:

(1) Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn: 9,0-9,5%, trong đó: DV-TM: 12,5 - 13%; CN&XD: 9,0 - 9,5%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 2,5 - 3%.

(2) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.791.700 triệu đồng.

(3) Chi ngân sách Nhà nước địa phương: 3.231.440 triệu đồng.

(4) Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,5%.

(5) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể nhẹ cân so với năm trước: 0,3%.

(6) Duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%.

(7) Giảm số hộ nghèo: 20 hộ.

(8) Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa": 92%.

(9) Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 85%.

(10) Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 100%.

(11) Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: Công nhận mới: 07 trường. Công nhận lại: 14 trường.

(12) Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: 95%

(13) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 94,5%.

(14) Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 45%.

(15) Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 2,5%.

(16) Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 40%.

(17) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tăng thêm: 03 xã

(18) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm: 03 xã.

(19) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.

(20) Biên chế công chức, lao động hợp đồng của đơn vị: 6.674 người.



## **BẢN TIN ĐẢNG BỘ HUYỆN SÓC SƠN**

### **Chỉ đạo xuất bản:**

Nguyễn Nam Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

### **Ban Biên tập:**

Lê Hữu Mạnh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT

Nguyễn Xuân Phú - HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

### **Tổ Biên soạn:**

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giấy phép xuất bản số: 1063/GP-STTTT  
Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14/4/2014  
Tài liệu lưu hành nội bộ